

## แรงงานเดนมาร์กพร้อมรับโลกาภิวัตน์

สัดส่วนของจำนวนบัณฑิตมหาวิทยาลัยที่มีอยู่สูง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ความยืดหยุ่นและการเปิดรับโลก  
สิ่งเหล่านี้เตรียมความพร้อมให้กับแรงงานเดนมาร์กและนำมาซึ่งศักยภาพในการแข่งขันที่แข็งแกร่งของการพาณิชย์เดนมาร์ก

### ตลาดแรงงานที่ยืดหยุ่นมากที่สุดในยุโรป

ต่างกับประเทศอื่นๆ ในยุโรป วิธีปฏิบัติทั่วไปของตลาดแรงงานเดนมาร์กส่วนใหญ่  
ตั้งอยู่บนพื้นฐานการตกลงร่วมกันของทั้งองค์กรด้านแรงงานและนายจ้าง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันในตลาดแรงงาน  
(ลูกจ้างร้อยละ 85 อยู่ภายใต้สหภาพแรงงาน) ทั้งลูกจ้างและนายจ้างยังร่วมกันเพื่อหาข้อยุติในสัญญาผูกมัดของทั้งสองฝ่าย  
ในเรื่องที่เกี่ยวกับแรงงานซึ่งเป็นผลให้ประเทศเดนมาร์กมีการประท้วงไม่บ่อยนัก

เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในยุโรปแล้ว การยุติสัญญาจ้างของเดนมาร์กมีความเป็นอิสระอย่างมาก  
นายจ้างมีสิทธิปลดแรงงานที่มีฝีมือหรือแรงงานที่ไม่มีฝีมือออกได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย  
แต่ต้องมีหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายและตามที่ได้เจรจาตกลงไว้  
ซึ่งมีผลทำให้การปรับขนาดแรงงานของบริษัทหนึ่งๆเป็นไปได้โดยง่าย

โครงสร้างสวัสดิการของรัฐรับรองเงินชดเชยในกรณีการว่างงานและสวัสดิการสังคมที่ค่อนข้างสูงซึ่งส่งผลให้ตลาดแรงงานมี  
ความยืดหยุ่นมาก ปัจจุบันมีอัตราการว่างงานเพียง 3% ซึ่งถือว่าต่ำมากเป็นประวัติการณ์

การจ้างงานสตรีในเดนมาร์กอยู่ในกลุ่มที่มีอัตราสูงที่สุดในโลก คือ ร้อยละ 73.1 เทียบกับการจ้างแรงงานชายซึ่งอยู่ที่ร้อยละ  
79.4 กล่าวคือชายและหญิงส่วนใหญ่มีงานประจำ

### ทักษะที่ตรงกับความต้องการของต่างประเทศ

ในเดนมาร์ก ความเท่าเทียมกันในการได้รับการศึกษาถือเป็นหลักการสำคัญ กิจกรรมหลักๆ  
ที่เกี่ยวกับระบบการศึกษาของเดนมาร์กได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากเงินภาษีทั่วไป  
ซึ่งเป็นผลสำคัญที่ทำให้เดนมาร์กมีธรรมเนียมที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างสูง

แม้ว่าตามกฎหมายจะกำหนดการศึกษาภาคบังคับเพียง 9 ปี แต่ร้อยละ 96 ของชาวเดนมาร์กรุ่นใหม่ก็จบการศึกษาระดับมัธยม  
และร้อยละ 35 จบการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป ชาวเดนมาร์กได้นำความคิดในเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตมาใช้  
เพื่อตอบสนองความท้าทายของการแข่งขันและความร่วมมือกับต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทต่างๆ  
ยังมีความต้องการแรงงานที่มีคุณสมบัติสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้นอีกด้วย

มหาวิทยาลัยทั้งหมดในเดนมาร์กล้วนประสานงานกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั่วโลก  
โดยเครือข่ายนี้พยายามส่งเสริมการแลกเปลี่ยนค่านิยมและแนวความคิดระหว่างวัฒนธรรมที่ต่างกัน  
ทำให้นักเรียนเดนมาร์กมีความเป็นสากล ทั้งยังเพิ่มความรู้ด้านภาษาอังกฤษอีกด้วย

ลักษณะที่เป็นสากลของชาวเดนมาร์กมองเห็นได้จากทักษะด้านภาษาของพลเมือง  
ภาษาอังกฤษได้รับการยอมรับให้เป็นภาษาที่สอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนรุ่นใหม่  
ถือเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีทักษะในการสื่อสารภาษายุโรปได้หลายภาษา

เดนมาร์กเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตช่างเทคนิคและวิศวกรที่มีทักษะสูง แต่ในบรรดาภาคอุตสาหกรรมต่างๆ นั้น  
ระบบการศึกษาได้ปลูกฝังความเข้าใจอันดีในด้านธุรกิจ ความเป็นสากลและเสรีภาพให้แก่นักเรียน